

Ngành Tuyên giáo chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước

18:30 21/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.



Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PV

Tham dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy; đại diện Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các liên hiệp hội và các hội, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí.

Thực hiện phương châm, khẩu hiệu hành động “Kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo”, toàn ngành Tuyên giáo đã tích cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức, triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành đề ra tại hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh và đạt được những kết quả nổi bật với 6 điểm nổi bật.

Thứ nhất, công tác tổng kết thực tiễn, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và xây dựng các đề án trên lĩnh vực Tuyên giáo đạt nhiều kết quả quan trọng. Điểm nổi bật là đã tập trung vào các vấn đề lớn, khó, quan trọng, trong đó có những vấn đề mới từ trước đến nay Đảng chưa có quy định để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy ban hành các văn bản mới, có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn để triển khai thống nhất, đồng bộ trong Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ hai, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy tổ chức kịp thời, hiệu quả các Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Trung ương đã đẩy mạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Thứ tư, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo lớn, có ý nghĩa quan trọng và sức lan tỏa lớn, thể hiện sự không ngừng đổi mới, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả của ngành Tuyên giáo, được cán bộ, đảng viên và dư luận đánh giá cao.

Thứ năm, ngành Tuyên giáo đã chủ động “từ sớm, từ xa”, kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các sự kiện chính trị lớn của đất nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng, trận địa thông tin.

Thứ sáu, công tác khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về những vấn đề cần quan tâm trong công tác Tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành; những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo năm 2024 và những năm tiếp theo.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; là năm tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhiều vấn đề mới nảy sinh tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác Tuyên giáo.

“Điều đó đòi hỏi chúng ta không được chủ quan, tự mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2024, tăng cường tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, nhất là các vấn đề lý luận mới nảy sinh để góp phần tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; chủ động, tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Các đơn vị tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên để nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Tuyên giáo các cấp hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; nghiên cứu, xây dựng, hình thành, củng cố, phát triển những giá trị đạo đức tốt đẹp, thái độ, hành vi chuẩn mực, tiến bộ của mỗi tổ chức Đảng và của đảng viên; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Các đơn vị triển khai có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ 14 đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp ban hành văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Trà Vũ (tổng hợp)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/chu-dong-doi-moi-sang-tao-trong-cong-tac-tham-muu>